



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมการข้าว ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน ของกรมการพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ และผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตามลำดับ นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

หน่วยที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ-นามสกุล	
๑	๑๐๓	๓๐๒๕๔	นางสาวผกายมาศ	คชบุตร
๒	๑๐๑	๓๐๒๐๑	นางสาวณัฐณภัสสร	มีสัจจ
๓	๑๐๕	๓๐๒๑๗	นางวาสนา	มาตกิจ

หน่วยที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน

ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ-นามสกุล	
๑	๒๐๔	๑๐๐๓๐	นางศิริสวัสดิ์	ถิรต์กาญจนกุล
๒	๒๐๕	๑๐๐๔๔	นางสาวธัญญา	วีระกุล
๓	๒๐๖	๑๐๑๓๗	นางสาวพรชนก	คงขันธุ์
๔	๒๐๒	๑๐๑๒๐	นางวัชรินทร์	ยศอาลัย

หน่วยที่ ๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ-นามสกุล	
๑	๓๐๒	๖๒๒๐๐๓๔	นางตรุณี	สมพงษ์
๒	๓๐๔	๖๒๒๐๑๔๔	นายปิยะพงษ์	สุวรรณมาใจ
๓	๓๐๓	๖๒๒๐๑๗๓	นายวีรยุทธ	วิชัยภูมิ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงาน การพาณิชย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมการข้าว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์นี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุ ก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมการข้าว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน โดยการโอน แต่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ไม่รับโอน โดยได้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

๓.๕ ผู้นั้นได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ หรือในตำแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกัน กับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมการข้าว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุพัต อ่องแสงคุณ)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์